



# ข่าวคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ

## สภาผู้แทนราษฎร



โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓-๔ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓ E-mail debt25.2562@gmail.com

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา เรียกยกยอคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง ปัญหานี้สินเกษตรกร โดยเรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ได้ชี้แจงถึงการดำเนินงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน โดยผู้มีสิทธิขอความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนฯ จะต้องเป็นหนี้ในระบบหรือหนี้ในระบบซึ่งถูกฟ้องดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ชำระหนี้แล้ว โดยจะได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนที่เป็นหนี้จริง แต่ไม่เกินรายละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีระยะเวลาการชำระหนี้ภายใน ๒๐ ปี โดยสามารถขอความช่วยเหลือจากกองทุนได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา

**สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร** ได้ชี้แจงถึงการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งมีภารกิจในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร และการจัดการหนี้ของเกษตรกร ซึ่งดำเนินงานภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรแบ่งออกเป็นการฟื้นฟูภาคสมัครใจ และการฟื้นฟูภาคบังคับ ซึ่งการดำเนินงานด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรมีข้อจำกัดที่สำคัญ คือ เกษตรกรสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรจำนวนประมาณ ๔๗๗,๗๗๓ ราย ได้รับการจัดการหนี้เพียงประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย เนื่องจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่มีบุคคลค้ำประกันซึ่งหนี้ลักษณะดังกล่าวกฎหมายมิได้ให้อำนาจกองทุนฟื้นฟูฯ เข้าจัดการหนี้โดยการชำระหนี้แทนเกษตรกรได้ และขณะนี้อยู่ระหว่างการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องดังกล่าว

**ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร** ได้ชี้แจงถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยการพักชำระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีภาระหนัก ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีอุปสรรคเนื่องจากเกษตรกรประสบภัยแล้งและอุทกภัย ธนาคารจึงดำเนินการขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดแก่เกษตรกรได้



# ข่าวคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ

## สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓-๔ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓ E-mail debt25.2562@gmail.com

### ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

(๑) คณะกรรมการเห็นควรให้มีการพิจารณาศึกษาปัญหานี้สินเกษตรกรในเชิงลึก เนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัย และมีหน่วยงานตลอดจนกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการจะได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในโอกาสต่อไป

(๒) คณะกรรมการเห็นควรให้มีการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ยากจนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ โดยให้มีความผ่อนปรนและครอบคลุมเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่ขาดคุณสมบัติให้มากขึ้น

(๓) คณะกรรมการเห็นควรให้มีการสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเฉพาะมาตรา ๓๗/๙ เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูฯ มีอำนาจชำระหนี้แทนเกษตรกรในกรณีนี้ที่มีบุคคลค้ำประกันได้ ซึ่งปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้การชำระหนี้แทน หรือการซื้อหนี้เกษตรกรจากสถาบันการเงินสามารถทำได้เฉพาะกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น ซึ่งการกำหนดดังกล่าวทำให้เกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้มีบุคคลค้ำประกันจำนวนหลายแสนรายขาดคุณสมบัติไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ และเป็นผลให้ผู้ค้ำประกันได้รับความเดือดร้อนเพราะต้องรับผิดชอบในหนี้ตามกฎหมาย

(๔) คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์การพักชำระหนี้ และการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่อาจมีส่วนทำให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้กับธนาคาร และส่งผลให้สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านฯ ต้องกู้เงินนอกระบบเพื่อนำมาชำระหนี้

(๕) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรพิจารณากำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะความเป็นไปได้ในการลดเงินต้น และยกดอกเบี้ยยให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกำหนดการเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมการ เรื่อง การแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๙ ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมครั้งต่อไป คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา เกียกกาย เพื่อพิจารณาเรื่อง ปัญหานี้สินรัฐวิสาหกิจ (การรถไฟแห่งประเทศไทย) โดยเชิญ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมชี้แจง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ

สำนักกรรมการ ๑

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๐๕ นาฬิกา